



The 51st Annual Meeting of The Physiological Society of Thailand

13-15 November, 2024

Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand



3 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51

เรียน ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ บริษัท

เอกสารแนบ: แบบฟอร์มการให้การสนับสนุน

สาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 51 เรื่อง “อาหารฟังก์ชันและนวัตกรรมสุขภาพโอกาสและความท้าทายสำหรับเทรนด์ในอนาคต” “Functional food & health innovation opportunity and challenge for the future trend” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567

วัตถุประสงค์การจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ที่ก้าวหน้าและทันสมัยทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาหารฟังก์ชันในการป้องกันรักษาโรค และแนวโน้มของการใช้อาหารฟังก์ชันในอนาคต รวมทั้งองค์ความรู้และงานวิจัยในสาขาสรีรวิทยาระบบต่างๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศอื่นจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในอนาคต

การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการนำเสนอถึงวิทยาการความก้าวหน้าทางสรีรวิทยาและในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษษัตริศาสตร์ โภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ และความก้าวหน้าทางการศึกษา การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิทยาการการวิจัยข้ามศาสตร์, และคาดการณ์ว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 200 ท่าน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ การจัดแสดงบูธของบริษัทที่แสดงถึงนวัตกรรมและความนำสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิจัย และการจัดเรียนการสอนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ในองค์ประกอบของการประชุมวิชาการ รวมทั้งสร้างการมองเห็นและความผูกพันแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

สาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญบริษัทที่มีความสนใจในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม โดยร่วมแสดงสินค้า และสนับสนุนการจัดงานประชุม ท่านสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการประชุมได้จาก <https://pst2024.kku.ac.th/> หรือ QR แสแกน code ด้านล่าง

สาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ พวงรัตน์ ภัคดิโชติ)

ประธานจัดการประชุม

หัวหน้าสาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

